



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก BOX Culvert ซอยริมทุ่ง - นาตง
หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
BOX Culvert ซอยริมทุ่ง - นาตง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด ๒.๗๐ x
๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง (ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๔๕ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคา
กลาง ๕๖๖,๓๔๗.๗๑ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผยแพร่ราคา
กลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่